

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ SƠN TÂY
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026
(Đơn vị bầu cử số 3: phường Viên Sơn, phường Lê Lợi)**

Họ và tên người ứng cử: Đinh Duy Hưng
Chức vụ, đơn vị: Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam thị xã Sơn Tây

Kính thưa các vị đại biểu !

Kính thưa các ông, bà các bác, các cô, chú, các anh, chị đại diện cử tri phường Viên Sơn, Lê Lợi tham dự hội nghị hôm nay.

Tôi tên Đinh Duy Hưng , sinh năm 1978, hiện đang công tác tại cơ quan MTTQ thị xã. Chức vụ: UVTW Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã.

Hôm nay tôi rất vui và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu và sau ba lần hiệp thương lựa chọn, tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tiếp tục giới thiệu tôi vào danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được Ủy ban bầu cử thị xã phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 03 gồm phường Viên Sơn, phường Lê Lợi - những địa phương có nhiều thành tích và giàu truyền thống cách mạng.

Lời đầu tiên cho phép tôi cùng các ứng cử viên xin được gửi tới các vị đại biểu, các ông bà đại diện cử tri 2 phường Viên Sơn, Lê Lợi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.

Kính thưa các vị đại biểu ! Kính thưa các ông, bà và đại diện cử tri của phường Lê Lợi và Viên Sơn.

Trong qua trình công tác tại thị xã và đặc biệt là có thời gian gần 5 năm là đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021 gắn bó với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Lê Lợi và công tác tại phường Viên Sơn tôi luôn tự hào về những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, cũng như địa phương đã đạt được trong những năm qua. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, kinh tế - xã hội của địa phương từng bước phát triển; an ninh - quốc phòng được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố và phát triển vững mạnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu của cuộc sống, sự phát triển của Thủ đô và đất nước, cũng giống như các cử tri, bản thân cá nhân tôi cũng nhận thấy rằng, sự phát triển của thị xã chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của 2 địa phương, chưa đáp ứng hết những mong muốn chính đáng của nhân dân và cử tri. Trong thực tiễn quản lý Nhà nước ở địa phương, nhiều vấn đề đặt ra để cử tri phải băn khoăn, lo lắng, thậm chí là bức xúc.

Với cương vị công tác của mình và nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ của

mình cùng với các vị đại biểu HĐND có những kiến nghị, đề xuất cụ thể với HĐND-UBND thị xã, các cơ quan có thẩm quyền quan tâm sớm ban hành các chủ trương chính sách thực hiện và giải quyết tốt hơn các công việc sau:

Thứ nhất: Phát huy tối đa vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong công tác tập hợp, vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường vai trò phản biện xã hội, giám sát và xây dựng chính quyền nhằm nâng cao vai trò vị trí của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã trong hệ thống chính trị; kiến nghị, đề xuất với Đảng, HĐND và các ngành chức năng quan tâm có những chính sách, chế độ ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể ở cơ sở.

- Nhất là địa phương là đơn vị thực hiện nghị quyết 97 về thực hiện các đề án sắp xếp cán bộ công chức cấp phường cũng như các tổ dân phố, công tác giám sát, phản biện sau khi thực hiện chính quyền đô thị.

Thứ hai: Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền quan tâm chăm lo đầu tư phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng như: điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông... nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng giáo dục - đào tạo, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhất là đối với các đối tượng chính sách, các gia đình hộ nghèo trên địa bàn...

Kiến nghị, đề xuất với cơ quan chức năng và trực tiếp giám sát để có kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Đây là lĩnh vực cần có những giải pháp đột phá mạnh, nhất là đối với bộ máy tổ chức hành chính, phương thức, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng ngày càng khoa học, hiệu quả hơn; đơn giản hoá và xây dựng các quy trình hành chính công khai đối với người dân nhất là trên lĩnh vực cấp giấy chứng nhận QSDĐ, đầu tư XDCB, rà soát loại bỏ những quy định về thủ tục gây ách tắc, chậm trễ, phiền hà cho người dân và cho doanh nghiệp. Vấn đề này, cử tri cả nước đang rất quan tâm.

Thứ ba: Đối với phường Viên Sơn, Lê Lợi được về ứng cử, trước khi xây dựng chương trình hành động của mình, tôi đã nghiên cứu kỹ Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Với trách nhiệm của mình ở cương vị công tác hiện nay và nếu được cử tri tín nhiệm trúng cử HĐND thị xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi sẽ quan tâm và phối hợp với Đảng uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid 19 đang có những diễn biến phức tạp, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân xây dựng nếp sống văn minh trong kinh doanh, sản xuất và tiêu dùng; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

- Tháo gỡ những khó khăn của địa phương tăng cường giám sát và đôn đốc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại về đất đai, xây dựng. Đề xuất với thị xã đầu tư cơ sở hạ tầng đường ngõ, giải quyết úng ngập ở địa phương; đường giao thông, hệ thống điện, rãnh ở phường. Đặc biệt là công tác quy hoạch và phát triển đô thị.

Kính thưa các vị đại biểu !

Kính thưa toàn thể các bác, cùng đại diện các cử tri của 2 phường. Với cương vị công tác hiện nay, với tình cảm nhiều năm gắn bó với phường Địa Phương; bằng hết khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình, tôi hứa sẽ cố gắng tham gia thực hiện thật tốt chương trình hành động của mình như đã trình bày phần trên để góp phần phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thị xã và các địa phương. Và nếu được các ông bà và cử tri phường tín nhiệm tôi được tham gia đại biểu HĐND thị xã lần này sẽ tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi giúp tôi thực hiện những tâm huyết của mình một cách tốt hơn.

Tôi xin hứa nếu được trúng cử đại biểu HĐND tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, dành nhiều thời gian tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐND, thường xuyên tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo luật định. Quan tâm lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và cử tri. Xin trân trọng cảm ơn !

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026

Họ và tên: Dương Thị Tuyết Mai

Đơn vị công tác: Phòng Y tế thị xã

Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã tạo điều kiện cho chúng tôi, các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2021-2026 có mặt tại hội nghị để tiếp xúc với cử tri địa phương nơi ứng cử. Xin được gửi đến các vị đại biểu và toàn thể cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

Vừa qua, thư ký hội nghị đã giới thiệu tóm tắt lí lịch của tôi cũng như của các ứng cử viên. Tuy nhiên để các cử tri nắm được rõ hơn và thuận lợi trong quá trình tìm hiểu các ứng cử viên, tôi xin được giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Tên tôi là: Dương Thị Tuyết Mai

Sinh ngày: 04/02/1990

Quê quán: Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Hiện nay thường trú tại Thôn Sỏ, xã Minh Quang, huyện Ba Vì.

Từ năm 2012 đến tháng 9/2015 tôi là nhân viên tại Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội, Từ tháng 9/2015 đến nay tôi là Chuyên viên tại Phòng Y tế thị xã Sơn Tây.

Vừa qua, Tôi được Phòng Y tế thị xã giới thiệu tham gia ứng cử; được tổ chức Hội nghị cử tri nơi công tác và nơi cư trú và nhận được sự tin nhiệm cao, được UBMTTQ thị xã hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. Và được phân công ứng cử ở địa bàn phường Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và nhân dân thị xã. Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, thực hiện tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND. Tôi ứng cử với một mong muốn tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng

của nhân dân vào những quyết định, chủ trương, biện pháp xây dựng phát triển kinh tế, xã hội của thị xã, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương. Là Đại biểu HĐND cần có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, nhiệt tình và trách nhiệm, đáp ứng được kỳ vọng, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân thị xã.

Kính thức các đại biểu, thưa toàn thể cử tri!

Hiện là chuyên viên Phòng Y tế thị xã Sơn Tây, đã công tác trong ngành Y tế 10 năm bên cạnh đó là đại biểu nữ, tuổi đời còn trẻ. Nếu được cử tri tín nhiệm và trúng cử Đại biểu HĐND thị xã tôi nguyện sẽ có tiếng nói thẳng thắn, trung thực và đầy trách nhiệm nhằm đại diện cho ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tại các kỳ họp HĐND thị xã. Tôi sẽ mạnh dạn phát huy tiếng nói của mình để phát huy vai trò giới trí thức nữ, góp phần vào sự tiến bộ của xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND thị xã tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người công chức trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thị xã. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu, nhất là liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.

- **Thứ nhất**, Làm tốt vai trò của người đại biểu. Thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, để đóng góp đúng và trúng cho lợi ích của người dân. góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Dành thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động : Các kỳ họp HĐND, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, kiên trì đeo bám, thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn những quyết định của Hội đồng nhân dân thị xã.

- **Thứ hai**, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong bối cảnh các dịch bệnh diễn ra phức tạp đặc biệt là dịch Covid-19, tôi sẽ tích cực suy nghĩ, đề đạt ý kiến đến HĐND thị xã nhằm cải thiện các chính sách về chăm sóc sức khỏe, phòng chống các dịch bệnh, quan tâm đến đời sống của nhân dân đặc biệt là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở,

thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại Trạm Y tế để người dân dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ y tế có chất lượng.

Thứ ba, về công tác Bảo đảm an toàn thực phẩm: Là chuyên viên phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm, đã tham mưu phòng Y tế, UBND thị xã xây dựng đề án ““Nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Sơn Tây giai đoạn 2017-2021” và được HDND thị xã thông qua. Tôi sẽ kiến nghị các giải pháp để tăng cường công tác quản lý về ATTP trên địa bàn thị xã; Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP. Thiết lập và phát huy hiệu quả kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế của thị xã, hạn chế thực phẩm không an toàn có mặt trên thị trường. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới, các kiến thức về bảo đảm an toàn thực phẩm đến các cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhân dân. Kiến nghị HDND quan tâm hơn nữa đến xây dựng cánh đồng rau an toàn cũng như quảng bá rau an toàn tại phường

Thứ tư, Tích cực nghiên cứu học tập đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường nói riêng và thị xã Sơn Tây nói chung, cũng như công tác chuyên môn nghiệp vụ của mình được tập thể phân công; phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn rất cần sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi mong nhận được sự ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử tri, tiếp thu, truyền tải những ý kiến chính đáng của cử tri đến cấp có thẩm quyền giải quyết. Tôi mong rằng được gặp lại cử tri trong thời gian sớm nhất, để cùng cử tri chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công việc và cuộc sống.

Kính thưa các quý ông bà, cô bác, anh chị cử tri, nếu được tín nhiệm tôi hứa sẽ thực hiện nhiều phương thức khác nhau để tiếp xúc với cử tri, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, phản ánh ý kiến của cử tri tại các kỳ họp HĐND thị xã. Thực hiện tốt vai trò giám sát khi cử tri tín nhiệm và giao phó.

Một lần nữa, Tôi xin chân thành cảm ơn các cử tri đã bớt thời gian quý báu đến tham dự hội nghị và lắng nghe ý kiến phát biểu của tôi. Xin chân thành Ban tổ chức đã tổ chức hội nghị hết sức quý báu này.

Xin được gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, các ông, các bà, các cử tri lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ỨNG CỬ

Dương Thị Tuyết Mai

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa các đồng chí đại diện thường trực Hội đồng bầu cử ,thường trực MTTQ phường Lê Lợi. (Viên Sơn.)
Kính thưa Ban tổ chức Hội nghị cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà cử tri có mặt trong hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên Đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lời đầu tiên cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn chân tình tới các vị đại biểu, Ban tổ chức, cảm ơn các cụ, các bác cử tri phường lê lợi, (phường viên sơn) đã tổ chức hội nghị để chúng tôi được gặp gỡ, được lắng nghe ý kiến của cử tri, những người đã yêu mến, tín nhiệm giới thiệu tôi vào ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các cụ các ông , các bà cử tri và gia đình luôn dồi dào sức khoẻ gia đình hạnh phúc.

Kính thưa các cụ, các ông, các bà cử tri trước khi trình bày dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nếu được bầu làm đại biểu HĐND.

- Trước tiên tôi xin tự giới thiệu về mình:

Tên tôi là: **Đặng Văn Minh** – Sinh ngày 12/7/1965

Trú quán tại: Số nhà 110 phố Lê Lợi – phường Lê Lợi – T.X. Sơn Tây – T.P. Hà Nội.

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi, đại biểu HĐND

Thị xã nhiệm kỳ: 2011-2016, 2016 – 2021.

Kính thưa hội nghị:

HĐND có vai trò, vị trí rất quan trọng trong bộ máy chính quyền địa phương.Theo đó HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý trí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Kính thưa hội nghị: Với vị trí chức năng nhiệm vụ của HĐND tôi rất mong muốn trở thành người đại biểu HĐND .

Trong nhiệm kỳ 2016- 2021, được sự tín nhiệm của cử tri toàn phường tôi đã trúng cử là đại biểu HĐND thị xã khu vực Lê Lợi, Viên Sơn đồng thời được HĐND phường Lê Lợi bầu giữ chức vụ CT HĐND phường với trọng trách là người đứng đầu cơ quan tôi luôn gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước và các chủ trương chỉ đạo của địa phương. Tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND các biện pháp để thực hiện tốt việc quản lý và phát triển kinh tế xã hội .

Bản thân luôn cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống để nâng cao trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu của người đại biểu HĐND trong thời kỳ đổi mới đặc biệt trong công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân, hướng dẫn công dân chấp hành, thực hiện tốt các quy định của địa phương, thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết các kiến nghị của công dân đúng quy định pháp luật, tổ chức các buổi tuyên truyền , phổ biến pháp luật mới.

Qua thời gian công tác và đi thực tế ở các địa bàn của hai phường đã cho tôi nắm bắt về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong thị xã nói chung, phường lê lợi ,(phường viên sơn) nói riêng, đã có những bước phát triển rõ nét. Số hộ nghèo hàng năm đã giảm dần. Hiện tại phường Viên Sơn chỉ còn 07 hộ nghèo (Lê Lợi 01 hộ), tình hình ANCT, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Tuy nhiên hiện tại một số yêu cầu chính đáng của một số hộ dân vẫn chưa được giải quyết kịp thời như:

- việc cấp GCNQSD đất.
- Giải quyết chế độ cho người có công, hộ chính sách.
- Vệ sinh môi trường, các tệ nạn xã hội,
- Công tác phòng chống dịch Covid 19
- Giải quyết công ăn việc làm, Phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

● **Kính thưa hội nghị:**

HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026, tôi vinh dự lại được cử tri giới thiệu ra ứng cử và nếu được trúng cử tôi lại càng thấy trách nhiệm của mình còn rất lớn, ngoài việc

phải tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp còn phải phấn đấu nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân đến cơ quan nhà nước, để các cơ quan công quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng phục vụ, không gây phiền hà, sách nhiễu người dân.

Đồng thời qua các hội nghị, qua sự tiếp xúc cử tri của các nhiệm kỳ trước tôi cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành, giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền mình phụ trách để phản ánh lại với các cấp có thẩm quyền giải quyết ý nguyện chính đáng của cử tri. Làm sao cho địa phương luôn phát triển, đời sống của người lao động đỡ vất vả, tinh thần được cải thiện. Đó chính là điều mong mỏi của bản thân tôi. Nhưng để thực hiện được những vấn đề trên là cả một quá trình phấn đấu, khó khăn và phức tạp, không thể một cá nhân nào giải quyết được mà cần có sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, các tổ chức quần chúng nhân dân và nhất là phải được sự đồng tình, thương yêu giúp đỡ của toàn thể bà con nhân dân. Riêng bản thân tôi xin hứa với cử tri toàn phường sẽ cố gắng hết mình.

Kính thưa hội nghị, tuy đã được bầu làm đại biểu HĐND thị xã khu vực Lê Lợi, Viên Sơn nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 được tiếp xúc với bà con nhiều, nhưng hôm nay với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được dự họp với các cụ, các bác, được trình bày đôi nét về tâm tư nguyện vọng của bản thân mình. Trước trọng trách đối với cử tri tôi không khỏi lúng túng, thiếu sót, kính mong các cụ, các bác thông cảm.

Trước khi dừng lời tôi xin bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể đã tạo điều kiện cho tôi được nói lên tâm tư nguyện vọng của riêng mình đến đông đảo các cử tri trong phường.

Chúc các đồng trí lãnh đạo, các ông, các bà, các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã Nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính thưa: - Chủ tọa Hội nghị!

- Các quý vị đại biểu đại diện cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Viên Sơn, phường Lê Lợi và toàn thể các cụ, các ông, bà cử tri trong phường!

Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cử tri phong phường, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Tôi xin tự giới thiệu:

Tôi tên là: *Phan Xuân Thành*

Sinh ngày 15 tháng 7 năm 1983

Quê quán: Phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

Thường trú : tại số nhà 03, ngõ 11 đường Phù Sa – Thiều Xuân, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây

Hiện nay, tôi đang công tác tại Đảng ủy phường Viên Sơn, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.

Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các ông, bà cử tri !

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban bầu cử, UBMTTQ thị xã, cảm ơn cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tin nhiệm, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026, cảm ơn UBMTTQ thị xã và phường đã tổ chức hội nghị để các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi với cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nếu trở thành đại biểu HĐND thị xã, đó là vinh dự to lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng địa phương, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới và trước yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thị xã.

Tôi nhận thức rằng, HĐND thị xã là cơ quan đại diện cho nhân dân thị xã, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà

nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Thực hiện quyền giám sát đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Trong những năm qua, tốc độ phát triển kinh tế của thị xã luôn giữ ở mức độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, chất lượng và hiệu quả kinh tế được cải thiện. Công tác lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, giải quyết chế độ chính sách được quan tâm và chú trọng. Công tác chăm sóc y tế, giáo dục được quan tâm đúng mức và có nhiều tiến bộ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thực hiện sâu rộng và hiệu quả. Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thị xã từng bước được đổi mới, hiệu quả quản lý Nhà nước không ngừng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn thị xã đã được cải thiện rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số vấn đề mà cử tri quan tâm và nguyện vọng của cử tri đó là:

Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gắn với giữ vững an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân mong muốn được Nhà nước hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, cho vay vốn để phát triển kinh tế.

Công tác giáo dục, việc chăm lo đến sức khỏe của nhân dân đặc biệt là việc phòng chống dịch Covid-19 cũng được cử tri hết sức quan tâm và mong muốn được Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực y tế, giáo dục.

Tình trạng vi phạm pháp luật trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, đô thị; việc đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề đang được cử tri trông cậy vào các cấp, các ngành tích cực hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức.

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc còn chưa kịp thời. Cử tri mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa và có lộ trình giải quyết từng công việc cụ thể.

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các bác, các ông, bà cử tri !

* Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Hiện nay, với cương vị là Bí thư Đảng ủy phường Viên Sơn từ kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, những khó khăn, thuận lợi trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tôi thấy nếu là đại biểu HĐND thị xã tôi sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp các giải pháp

cụ thể phục vụ cho công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gắn việc xây dựng hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách của nhà nước với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thị xã, tôi xin hứa:

1- Luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với tổ quốc với nhân dân và Hiến pháp, tích cực thực hiện công cuộc đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, của nhân dân, phản ánh trung thực với HĐND và các cơ quan chức năng của địa phương, đề xuất các giải pháp, biện pháp đảm bảo tính khả thi cao, sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân.

3. Cùng tập thể lãnh đạo thực hiện cải cách hành chính từng bước xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị.

4. Cùng với tập thể đề nghị thành phố, thị xã quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

5. Cùng với tập thể quan tâm chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri nêu trong khả năng, thẩm quyền của mình.

Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các ông, bà cử tri !

Đại biểu HĐND thị xã là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thị xã, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo cơ chế đại diện. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của bản thân, các đại biểu rất cần có sự hợp tác, giúp đỡ, động viên, chia sẻ của cử tri và nhân dân trên địa bàn thị xã, đặc biệt là cử tri và nhân dân phường Lê Lợi. Vì vậy, trong suy nghĩ, hành động của mình tôi luôn cầu thị và mong muốn cử tri nơi chúng tôi được ứng cử thường xuyên phối hợp, giúp đỡ chúng tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một lần nữa tôi xin được cảm ơn sự nhiệt tình và chú ý lắng nghe của cử tri với chương trình hành động của cá nhân tôi. Cảm ơn sự giúp đỡ của MTTQ, UBND, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phường đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ngày hôm nay. Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng các cụ các ông, bà cử tri trong phường luôn mạnh khỏe, gia đình an khang thịnh vượng. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Người ứng cử: Đỗ Thị Thúy

Chức vụ, đơn vị: Công chức Văn phòng – Thống kê, làm việc tại UBND phường Lê Lợi

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri!

Được sự nhất trí của Thường trực UBMTTQ phường Lê Lợi giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây, khu vực phường Lê Lợi và phường Viên Son nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước hết cho phép tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công

Sau đây, Tôi xin giới thiệu về bản thân và gia đình

Tôi tên: Đỗ Thị Thúy

Sinh ngày 24/01/1986

Nơi sinh: xã Phụng Thượng - Huyện Phúc Thọ - TP. Hà Nội

Thường trú tại số nhà 02 ngách 01 ngõ 191 đường Phú Nhi - P. Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây

Trình độ chuyên môn: Đại học

Nghề nghiệp: Công chức Văn phòng – Thống kê, làm việc tại UBND phường Lê Lợi
Bố mẹ là lao động tự do, đang sinh sống tại xã Phụng Thượng, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

Sau thời gian công tác, học tập tôi được biết HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Đại biểu hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Tôi đã tìm hiểu về các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, trách

nhệm của đại biểu hội đồng nhân dân, tôi rất mong muốn trở thành đại biểu HĐND để có thể góp công sức, trí tuệ của mình xây dựng thị xã giàu đẹp, văn minh, để thực hiện nhiệm vụ tôi luôn xác định dù ở bất kỳ cương vị công tác nào tôi cũng luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng đó đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đáp ứng những yêu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Sơn Tây là thị xã có lịch sử lâu đời, trải qua quá trình hình thành và phát triển, Sơn Tây ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, nổi bật trong đó là sự tăng trưởng của các ngành thương mại dịch vụ, phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước; thu ngân sách luôn đạt và vượt kế hoạch thành phố giao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, hạ tầng đô thị và nông thôn được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị nông thôn có nhiều chuyển biến theo hướng văn minh, hiện đại; sự phát triển về kinh tế cũng góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các mặt văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế - xã hội thị xã cũng quan tâm đến các vấn đề về môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững của địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế - xã hội thị xã còn một số những tồn tại cần được quan tâm đó là: **việc thu hút đầu tư chưa hiệu quả, chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm, đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, từ đó nảy sinh các vấn đề xã hội nổi bật là khó khăn trong công tác giải quyết việc làm cho người lao động, tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.**

Đôi phường Lê Lợi và phường Viên Sơn là 2 đơn vị có địa bàn giáp danh, với tổng dân số trên 16 nghìn người, trong nhiều năm qua kinh tế, xã hội có mức phát triển khá, các chỉ tiêu ngân sách thị xã giao cơ bản đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đời sống nhân dân tương đối ổn định và từng bước được nâng lên, hạ tầng cơ sở được các cấp, các ngành quan tâm, diện mạo phố phường được thay đổi đáng kể, tuy nhiên bên cạnh sự phát triển của địa bàn 2 phường cũng còn một số vấn đề cần tiếp tục được quan tâm hơn nữa đó là: một số các công trình, các dự án triển khai trên địa

bàn còn chậm hoặc chưa được đầu tư đúng mức, đời sống nhân dân, người lao động còn có những khó khăn nhất định, tỷ lệ hộ cận nghèo cao, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn những phức tạp

Để đưa kinh tế xã hội thị xã phát triển hơn nữa xứng đáng với vị thế là một trong những đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội và giải quyết những hạn chế còn tồn tại cần sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo cấp trên, sự phối hợp, cố gắng nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã. Bản thân tôi là 1 công dân của thị xã Sơn Tây, là một công chức trong bộ máy nhà nước, nếu được bầu làm đại biểu HĐND, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được nhân dân giao phó, cụ thể là:

Thứ nhất, Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

Thứ hai, tuyên truyền đến người dân về các chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước trong quá trình làm việc và tại cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Thứ ba, Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã.

Thứ tư, Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi họp HĐND để lắng nghe, tiếp thu được nhiều ý kiến của nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân.

Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ, kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đáp ứng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo pháp luật của nhà nước.

Thứ năm, Phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội của thị xã ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể cử tri!

Là một công chức trẻ, kinh nghiệm làm việc còn có những hạn chế nhất định, được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Vì vậy dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được tổ chức phân công.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu, sự giúp đỡ của UBND, MTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã tổ chức cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hôm nay để tôi có điều kiện nói lên những tâm tư nguyện vọng của bản thân, một lần nữa xin được kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Người ứng cử: Phùng Thị Huê (Thích Đàm Thanh)

Chức vụ, đơn vị: Chánh thư ký Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thị xã Sơn Tây

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri !

Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là một trách nhiệm và vinh dự lớn lao của tôi. Sau đây, tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân, gia đình và vị trí công tác :

Tên tôi: Phùng Thị Huê

Tên thường dùng : Sư cô Thích Đàm Thanh

Ngày sinh: 10/7/1978

Dân tộc: Kinh

Nơi sinh: Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Phật học

Nghề nghiệp hiện nay: Tu sĩ Phật giáo

Chức vụ hiện tại: Chánh thư ký Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thị xã Sơn Tây

Vị trí và chức vụ đã qua : Từ năm 2012-2016: Ủy viên Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thị xã Sơn Tây; Từ 2016 đến Nay: Chánh thư ký Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thị xã Sơn Tây.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri !

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Thị xã Sơn Tây ngày nay đã đạt được nhiều thành tựu, kinh tế có tốc độ tăng trưởng nổi bật, trong đó là sự tăng trưởng của các ngành thương mại dịch vụ, phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao. Bên cạnh sự phát triển về kinh tế - xã hội, thị xã chú trọng quan tâm tới hoạt động của Phật giáo nhằm gắn kết với nhau thành khối đoàn kết chặt chẽ trong khối đại đoàn kết dân tộc, hiện thực hóa lý tưởng giác ngộ “chân lý hoà hợp, chúng sinh hoà bình và công bằng xã hội”

Bản thân tôi là một nữ tu Phật giáo, đại diện cho các tăng ni, Phật tử luôn ước nguyện xây dựng và thể hiện tinh thần đồng hành cùng dân tộc để thực hiện mục tiêu “tốt đời, đẹp đạo”, thực hiện chính sách nhất quán, trước sau như một của Đảng và Nhà nước về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Nếu được trở thành đại biểu HĐND, đại diện cho tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tôi sẽ tập trung vào các vấn đề chính như sau:

Một là, nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, từ đó thu thập số liệu để có những kiến nghị, đề xuất đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hai là, Tôi đặc biệt quan tâm tới vấn đề phật giáo thực hiện phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Nếu chỉ tập trung phát triển kinh tế mà không quan tâm đến Chân – Thiện – Mỹ thì sự phát triển ấy không bền vững.

Ba là, tôi quan tâm đến chất lượng giáo dục tại địa phương, trẻ em phải được đi học để nhận nền tảng giáo dục cơ bản và toàn diện, trở thành chủ nhân kế tiếp để xây dựng và phát triển quê hương, góp phần đóng góp cho đất nước.

Bốn là, tôi quan tâm đến việc thực thi các chính sách đầu tư cho dân tộc thiểu số ở những vùng núi, vùng nông thôn nhằm nâng cao điều kiện sống như giao thông, thủy lợi, điện lưới, chăm sóc y tế, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường.

Với 4 nội dung trên, tôi có những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để làm cơ sở đề xuất giải pháp thực thi. nỗ lực hoàn thành chức năng, nhiệm vụ trở thành người đại diện của nhân dân thông qua giải quyết các vấn đề trên bằng các hoạt động thiết thực và cụ thể.

Với nét tính cách kiên trì, quyết đoán tôi mong muốn được trở thành đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ này. Tôi có năng lực làm việc vì sự phát triển của quê hương, sự ổn định của cộng đồng và sự an toàn của người dân.

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri !

Tôi sẽ cam kết cống hiến hết mình để phục vụ cho người dân. Thông điệp tôi muốn gửi đến quý vị là “An toàn - Hạnh phúc - Xã hội phát triển”. Rất mong quý vị cử tri luôn đồng hành và ủng hộ tôi!

Trước khi dừng lời, tôi xin trân thành cảm ơn quý vị đại biểu và cử tri! Chúc các quý vị luôn mạnh khỏe và bình an!

Xin trân trọng cảm ơn!

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

PHẦN MỞ ĐẦU

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri!

Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa XV. Đây là một trách nhiệm và vinh dự lớn lao của tôi. Sau đây, tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân, gia đình và vị trí công tác:

Tên tôi là: Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày sinh: 17/12/1992

Dân tộc: Kinh

Nơi thường trú: Nhà số 3- Ngõ 9- phường Lê Lợi – Sơn Tây- Hà Nội

Chức vụ hiện tại: Giáo viên trường mầm non Viên Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học giáo dục mầm non

Trong các lĩnh vực công tác tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tích cực học tập chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu đi đầu mang sức trẻ cống hiến cho quê hương và phục vụ nhân dân, phát huy tốt khả năng, năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người giáo viên, tôi luôn làm tròn trách nhiệm của một công nhân tham gia đầy đủ các phong trào, các hoạt động của tổ dân phố.

PHẦN NỘI DUNG

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri !

Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, động viên nhân dân tham gia quản lý Nhà nước.

1. Nhiệm kỳ tới, trở thành đại biểu HĐND, đại diện cho tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tôi sẽ tập trung vào những vấn đề như sau:

Một là, nắm rõ tình hình và lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân nói chung, phụ nữ - trẻ em nói riêng, từ đó thu thập số liệu phân tích để có những kiến nghị, đề xuất đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hai là, Tôi quan tâm tới vấn đề bạo lực gia đình, đặc biệt là vấn đề bạo lực học đường, đang tác động tiêu cực tới cộng đồng của chúng ta. Nếu chỉ tập trung phát triển kinh tế mà không quan tâm đến những vấn đề xã hội như bạo lực, xâm hại quyền trẻ em thì sự phát triển ấy không bền vững. Thực tế, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em là tội ác. Mặc dù pháp luật quốc tế, quốc gia đã có hành vi nghiêm cấm các hình thức bạo lực, xâm hại nhưng thực tế vấn đề trên vẫn nhức nhối, gây ra bao hệ lụy cho gia đình và xã hội, làm băng hoại truyền thống văn hóa, xâm phạm quyền con người, quyền trẻ em. Đặc biệt, nhiều vụ bạo lực gia

đình, xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng đã gây nên tổn thương cả về mặt thể chất và tinh thần cho nạn nhân rất nhiều năm về sau, ảnh hưởng đến không gian sống an toàn và môi trường sống trong lành, hạnh phúc của cộng đồng.

Ba là, tôi quan tâm đến chất lượng giáo dục tại địa phương, trẻ em phải được đi học để nhận nền tảng giáo dục cơ bản và toàn diện, trở thành chủ nhân kế tiếp để xây dựng và phát triển quê hương, góp phần phát triển giáo dục của đất nước.

Bốn là, tôi quan tâm đến việc thực thi các chính sách đầu tư cho giáo dục nhằm nâng cao điều kiện sống cho giáo viên yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Các chính sách đầu tư cơ sở vật chất, môi trường lớp học, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh tiến tới xây dựng trường lớp hạnh phúc.

2. Với sự tích lũy vốn kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trên, tôi sẽ nâng cao năng lực và nỗ lực hoàn thành chức năng - nhiệm vụ của mình trở thành người đại diện của nhân dân thông qua giải quyết các vấn đề ưu tiên trên bằng các hoạt động thiết thực và cụ thể như sau:

- Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và ở địa phương nói riêng.

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, phối hợp tốt ba môi trường: gia đình - nhà trường và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

- Huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

- Đề nghị lên các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.

- Giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

- Luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân. Trên cơ sở đó, tôi sẽ báo cáo, phản ánh đầy đủ kịp thời với HĐND, với các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần giải quyết những yêu cầu nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp cử tri đúng chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tạo môi trường giải trí lành mạnh cho các em: Nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động giải trí vui tươi, lành mạnh, quản lý chặt chẽ các tiệm game, nhà trường tham mưu chính quyền địa phương quản lý và xử phạt những hành vi vi phạm theo đúng luật định. Trẻ em phải được đối xử công bằng.

Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử,

tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp với địa phương, nhằm đưa nền kinh tế - xã hội trong địa bàn phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tư cách là ứng cử viên của ngành giáo dục ngoài vấn đề chống tiêu cực và bệnh thành tích điều mà tôi quan tâm nhất là nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho các em được học tập tốt hơn.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ này là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi. Do đó, cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức hết lòng phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân tôi vừa nêu.

PHẦN KẾT LUẬN

Kính thưa các quý vị đại biểu !

Thưa toàn thể cử tri !

Trước khi dùng lời, tôi xin trân thành cảm ơn Ban Tổ chức! cảm ơn quý vị đại biểu và cử tri! Chúc các quý vị luôn mạnh khỏe và bình an!

Xin trân trọng cảm ơn!